



ด่วนที่สุด

ที่ สพร ๒๕๖๕/๙๕๘

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อคิดเห็นการจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๙๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๑๓๕๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้ขอให้สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
สถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สพร. ได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
สถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังต่อไปนี้

๑. การขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกี่ยวกับข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ควรดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานที่ สพร. ได้จัดทำไว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมชาติข้อมูลภาครัฐ ที่มีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการ
ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การเปิดเผยเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
เพื่อเปลี่ยนผ่านในการเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างมีคุณภาพ รักษาความเป็นส่วนบุคคล และ
มีความมั่นคงปลอดภัย

๒. สถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถดำเนินการขับเคลื่อน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและธรรมชาติข้อมูล (DIGI) ภายใต้การดำเนินงาน
ของ สพร. ซึ่งมีการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายข้อมูลเพื่อให้เกิดการนำข้อมูลภาครัฐไปใช้ประโยชน์
ในการสร้างนวัตกรรมข้อมูล (Data Innovation) และการขับเคลื่อนบุคลากรด้านดิจิทัล (Data Community)
ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ในอนาคตได้ การบูรณาการการดำเนินการ
ร่วมกันทั้งในระดับนโยบายและแผนงาน สามารถกำหนดความสำคัญเร่งด่วนในการจัดทำและจัดการข้อมูล
ที่เป็นต้นน้ำ ที่จะสามารถส่งต่อไปยังปลายทางซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องเป็นระบบ

และไม่เกิดความซ้ำซ้อน...

และไม่เกิดความซ้ำซ้อน ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เร็วขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งสามารถเปิดเผยข้อมูลผ่านกลไกของ สพร. เช่น เว็บไซต์ data.go.th เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ควรมีแนวทาง หรือการบริหารจัดการเทคโนโลยีร่วมกันในการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการบริหารงบประมาณ และไม่เป็นการซ้ำซ้อนงบประมาณ

๓. สถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ควรดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกับกลุ่มบุคลากรภาครัฐ ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สพร. ซึ่งมีการกักตุนเน้นการสร้างทักษะความสามารถสำหรับการรับรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถต่อยอดให้มีทักษะความสามารถที่จำเป็นเฉพาะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีนโยบาย แนวทาง และการประเมินผลที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและไม่เกิดความซ้ำซ้อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์ เชียรวุฒิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักเลขานุการผู้อำนวยการ

ส่วนเลขานุการและสารบรรณ

มือถือ ๐๘ ๐๐๔๕ ๓๐๔๙ (พีชัย), ๐๘ ๐๐๔๕ ๓๐๑๐ (วรินทร์ภรณ์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ope_division@dga.or.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สารบรรณกลาง saraban@dga.or.th